

THI ĐUA YÊU NƯỚC

THÁI THỤY

Nhân rộng điển hình "Dân vận khéo"

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thái Thụy triển khai rộng khắp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo sự lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực.



Sau khi được đầu tư nâng cấp, nhà văn hóa thôn Chính, xã Thụy Chính (Thái Thụy) thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi.

Xây dựng chính quyền và dân chủ thực

Mặc dù đã ở tuổi "thất thập" song khi được cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Diêm Điền hướng dẫn tận tình, chi tiết, ông Bùi Văn Thiện, tổ dân phố số 1 đã nắm được cách nộp hồ sơ trực tuyến. Anh Bùi Thanh An, công chức tư pháp phụ trách lĩnh vực chứng thực cho biết: Mỗi khi có người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), chúng tôi đều hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với những người lớn tuổi không dùng điện thoại hoặc không có người dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ. Sau nhiều lần hướng dẫn, một số người dân đã quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến và tự thực hiện nộp tài khoản khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ.

Theo ông Trần Đăng Linh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức phải gần dân, sát dân, công đồng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch. 6 tháng đầu năm 2023, chúng tôi tiếp nhận 4.441 hồ sơ, trong đó 347 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Người dân đều rất hài lòng khi đến giải quyết các công tác chỉ đạo, điều hành; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở nên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn như khu công nghiệp Liên Hà Thái; tuyến đường ven biển; quốc lộ 37; mở rộng quốc lộ 39A; tuyến đường quy hoạch số 2, số 5. Các chủ trương lớn trên địa bàn đều được đưa ra xin ý kiến của người dân nên khi triển khai thực hiện ban con đều đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện. Đây chính là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu

Khác với không khí tĩnh lặng, vắng vẻ trước đây, hiện nay, tại nhà văn hóa các thôn trên địa

bàn xã Thụy Chính hàng ngày đều rất đông vui, nhộn nhịp. Ban ngày trẻ nhỏ tới vui chơi, người già tản bộ, ngồi ghế đá ngâm thơ, đánh cờ. Buổi tối chị em phụ nữ sôi nổi luyện tập dân vũ... Để xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu, chúng tôi phối hợp với Đài TTHC huyện và các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền để nhân rộng. Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 110 mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là các mô hình về xây dựng chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ; xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế của huyện vẫn giữ được sự ổn định và tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 8,43%/năm. Thu nhập bình quân đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện đạt và vượt như tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; số tổ chức cơ sở đảng được đưa vào một thành tố nhiệm vụ trở lên... Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.

Ông Nguyễn Xuân Hội, Trưởng thôn Chính cho biết: Để nâng cao chất lượng các hạng mục công trình nhà văn hóa thôn, chúng tôi đã huy động đóng góp trong nhân dân và kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê. Trong một thời gian ngắn chúng tôi đã huy động được trên 500 triệu đồng xây dựng toàn bộ hệ thống sân, tường, nhà vệ sinh, trang bị dụng cụ thể thao, hệ thống âm thanh, từ đó nâng cấp nhà văn hóa thôn đạt chuẩn nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Cò, người dân thôn Chính chia sẻ: Sau khi nhà văn hóa được nâng cấp, nhân dân có điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tập trung, từ đó đã mở ra một số câu lạc bộ như bóng chuyền hơi, dân vũ, tằm nâng dưỡng sinh, hát chèo. Nhân dân trong thôn ai cũng phấn khởi.

Theo ông Nguyễn Anh Dân, Bí thư Đảng ủy xã: Nhờ "khéo"

Nhân rộng các điển hình

Đổng chí Bùi Sỹ Hân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Hàng năm, trên cơ sở các mô hình "Dân vận khéo" mà các địa phương, đơn vị đăng ký, chúng tôi tiến hành khảo sát, đánh giá. Đối với các mô hình hiệu quả, chúng tôi phối hợp với Đài TTHC huyện và các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền để nhân rộng. Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 110 mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là các mô hình về xây dựng chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ; xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu mẫu; giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế của huyện vẫn giữ được sự ổn định và tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giữa nhiệm kỳ đạt 8,43%/năm. Thu nhập bình quân đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện đạt và vượt như tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế; số tổ chức cơ sở đảng được đưa vào một thành tố nhiệm vụ trở lên... Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.

ĐÀO QUẢN

Đừng tự đưa mình ra khỏi hệ thống an sinh xã hội

Thời gian gần đây, nhiều người lao động làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Đây không phải là việc đúng đắn khiến bởi nếu người lao động tự đưa mình ra khỏi hệ thống an sinh xã hội thì sẽ rất thiệt thòi về sau.

Chung một lý do

Anh Trần Văn Mừng ở xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) trước làm việc tại Công ty May Việt Thuận (tỉnh Nam Định). Gần đây, do công việc không được thuận lợi nên anh nghĩ để tìm kiếm công việc mới phù hợp hơn. Mặc dù đã có thời gian khá dài được Công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH nhưng trong thời gian nghỉ ở nhà, do không có tiền để trang trải cuộc sống nên anh quyết định làm thủ tục rút BHXH một lần để giải quyết nhu cầu trước mắt. Anh Mừng tâm sự: Mặc dù biết việc rút BHXH một lần là rất thiệt thòi về sau nhưng do cuộc sống khó khăn quá nên tôi đành phải làm vậy. Sau này, khi điều kiện kinh tế ổn định tôi sẽ tham gia trở lại. Ở phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình), anh Nguyễn

Ngọc Anh có hơn 4 năm tham gia BHXH. Cũng với lý do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên anh quyết định rút BHXH một lần. Theo anh Ngọc Anh, đầu biết khoản tiền rút về chẳng được bao nhiêu nhưng bắt buộc đi vẫn phải làm vậy vì bản thân anh đang rất cần tiền.

Nguyên nhân của việc rút BHXH một lần thì có nhiều nhưng theo bà Vũ Thị Hoa, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH tỉnh, về cơ bản là do cuộc sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2021 đến nay tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh, cắt giảm lao động. Tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm, mất việc làm đa số là nhóm người làm việc trong các khu công nghiệp, có thu nhập thấp, khả năng tích lũy không nhiều. Người lao động bị mất việc làm nên rất khó khăn về tài chính trong khi họ cần tiền để lo cho sinh hoạt gia đình. Ngoài ra còn

do người lao động chưa hiểu hết tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội cũng như quyền lợi của bản thân khi được hưởng chế độ hưu trí lúc tuổi già.

Rất thiết thòi khi rút BHXH một lần

6 tháng đầu năm 2023, BHXH tỉnh đã giải quyết cho hơn 5.100 người hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 1.150 người so với cùng kỳ năm 2022, số người lao động để nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần có xu hướng tăng năm, sau cao hơn năm trước. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Người lao động không còn trong hệ thống BHXH được Nhà nước bảo hộ sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có điều kiện vật chất bảo đảm cho cuộc sống về sau. Đặc biệt, họ sẽ mất đi quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh BHYT, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già; mất đi chế độ tử tuất như tiền mai táng phí, trợ cấp tuất một lần và

chỉ là các định suất hàng tháng (cho con dưới 18 tuổi, vợ/chồng, bố mẹ hết tuổi lao động theo quy định). Việc người lao động nhận BHXH một lần đồng nghĩa với việc họ tự tước bỏ quyền được bảo đảm an sinh xã hội của bản thân, tự rời khỏi hệ thống an sinh xã hội.

Phân tích sâu hơn, bà Ngọc cho rằng: Nếu quyết định rút BHXH một lần thì người lao động phải chấp nhận thiệt thòi về kinh tế vì với mức đóng 2% tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, từ tuổi thì một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương; trong khi mức hưởng BHXH một lần cho mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH năm 2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Như vậy, người lao động sẽ bị thiệt khoảng 1,14 tháng lương cho mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương cho mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014. Nếu so sánh với việc tích lũy thời gian để hưởng lương hưu thì thiệt thòi là rất lớn, không tính hết được.

Giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh xã hội

Nhu cầu được giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần có chiều hướng tăng nhẹ trên phạm vi toàn quốc nói chung và

Nghệ theo tiếng gọi của Đảng, cách đây 60 năm (tháng 9/1963), hàng trăm thanh niên Thái Bình đã tình nguyện xung phong đi mở đường, xây dựng vùng kinh tế mới, củng cố quốc phòng, an ninh tại hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu (trực thuộc Ban Chỉ đạo công tác miền Tây) - Bộ Giao thông Vận tải với tên gọi ban đầu là Công trường 112.

Những ngày đầu tháng 7, trong không khí cả nước tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tại ngôi nhà nhỏ ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, ông Vũ Văn Lục, Trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong Công trường 112 - Bộ Giao thông Vận tải (khu vực tỉnh Thái Bình) cùng những người đồng đội năm xưa tụ họp về đây, bồi hồi, xúc động cùng nhau ôn lại kỷ niệm cách đây 60 năm. Những mái đầu đã bạc, đáng đi cũng không còn nhanh nhẹn như trước song kỷ ức về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng ấy vẫn còn vẹn nguyên. Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng ông Lục vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, giọng nói ấm áp, hào sảng. Đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, ông cho biết: Nhiệm vụ chính của Công trường 112 là phá núi, mở đường chiến lược giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn lên biên giới Việt - Trung, thuộc địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tuyến đường dài gần 100km, từ km8 Ở quy hoạch - Sa Pa (Lào Cai) đến Pa Tấn - Phong Thổ (Lai Châu).

Hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên của 6 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hà Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương được bố trí thành 6 đơn vị, gọi là C. Đoàn Thái Bình được bố trí thành hai đơn vị là C2 và C4 (sau này là C315 và C312) với gần 800 thanh niên của các huyện Hưng Nhân, Duyên Hải, Quỳnh Côi, Kiến Xương, Thư Trì, Thụy Anh, Tiền Hải và thị xã Thái Bình.

Để ổn định nơi ăn chốn ở, thanh niên Thái Bình trên công trường không quản ngày đêm vượt núi, treo đeo, lên rừng đung búa, dao để đốn gỗ, chặt tre, cắt lá tranh dựng bếp ăn, lán ở. Địa bàn đóng quân trên vùng núi cao, vực thẳm, khí hậu hết sức khắc nghiệt, một ngày thời tiết thay đổi bốn mùa, quanh năm mây mù bao phủ. Quần áo giặt hàng tuần không khô, phải "sấy khô" trong các lán. Mùa mưa thác đổ, lũ quét làm sạt núi lều đường, cản trở thi công, tắc đường vận chuyển. Mùa khô thì thiếu nước, cả đơn vị hàng trăm người từ tắm giặt, vo gạo, rửa rau, nấu ăn tất cả đều trông vào một chiếc chảo gang chứa nước, đường kính chưa đầy 1m. Hết gạo, thiếu muối, anh chị em trong đơn vị phải ăn sẵn lương, ngô bung cả tháng, nhạt muối cả tuần, bị xanh, bị đỏ, rau tầu bay là thực phẩm chủ yếu.

THANH NIÊN XUNG PHONG THÁI BÌNH Mở đường chiến lược



Các cựu thanh niên xung phong Công trường 112 (khu vực tỉnh Thái Bình) cùng nhau ôn lại kỷ niệm.

Khó khăn, gian khổ là thế nhưng để hòa cùng phong trào thi đua "gió Đại Phong", "sóng Duyên Hải", "cờ Ba Nhất", cán bộ, chiến sĩ Công trường 112 quyết tâm phấn đấu trên bất kỳ trận phá núi mở đường, khí thế lao động trên toàn công trường như ngày hội. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nở rộ, luôn vượt các chỉ tiêu, định mức được giao. Kỹ thuật rèn chông, xa bưng, đục đá, nổ mìn, sáng kiến làm xe cút kit vận chuyển trên goòng gỗ, ky trượt, cầu quay đã đưa năng suất lao động tăng gấp 2 - 3 lần định mức. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, được tập thể là C. Đoàn Thái Bình được bố trí thành hai đơn vị là C2 và C4 (sau này là C315 và C312) với gần 800 thanh niên của các huyện Hưng Nhân, Duyên Hải, Quỳnh Côi, Kiến Xương, Thư Trì, Thụy Anh, Tiền Hải và thị xã Thái Bình.

Để ổn định nơi ăn chốn ở, thanh niên Thái Bình trên công trường không quản ngày đêm vượt núi, treo đeo, lên rừng đung búa, dao để đốn gỗ, chặt tre, cắt lá tranh dựng bếp ăn, lán ở. Địa bàn đóng quân trên vùng núi cao, vực thẳm, khí hậu hết sức khắc nghiệt, một ngày thời tiết thay đổi bốn mùa, quanh năm mây mù bao phủ. Quần áo giặt hàng tuần không khô, phải "sấy khô" trong các lán. Mùa mưa thác đổ, lũ quét làm sạt núi lều đường, cản trở thi công, tắc đường vận chuyển. Mùa khô thì thiếu nước, cả đơn vị hàng trăm người từ tắm giặt, vo gạo, rửa rau, nấu ăn tất cả đều trông vào một chiếc chảo gang chứa nước, đường kính chưa đầy 1m. Hết gạo, thiếu muối, anh chị em trong đơn vị phải ăn sẵn lương, ngô bung cả tháng, nhạt muối cả tuần, bị xanh, bị đỏ, rau tầu bay là thực phẩm chủ yếu.

Chịu thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ tăng cường ném bom đánh phá miền Bắc. Đầu năm 1965, Công trường 112 được Bộ Giao thông Vận tải điều đi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông thời chiến ở các trọng điểm. Nhiệm vụ chính của đơn vị giai đoạn này là san lấp hố bom, mở thêm các đường ngầm, đường tránh, làm các bến phà phụ, sơ cứu khắc nghiệt, một ngày thời tiết thay đổi bốn mùa, quanh năm mây mù bao phủ. Quần áo giặt hàng tuần không khô, phải "sấy khô" trong các lán. Mùa mưa thác đổ, lũ quét làm sạt núi lều đường, cản trở thi công, tắc đường vận chuyển. Mùa khô thì thiếu nước, cả đơn vị hàng trăm người từ tắm giặt, vo gạo, rửa rau, nấu ăn tất cả đều trông vào một chiếc chảo gang chứa nước, đường kính chưa đầy 1m. Hết gạo, thiếu muối, anh chị em trong đơn vị phải ăn sẵn lương, ngô bung cả tháng, nhạt muối cả tuần, bị xanh, bị đỏ, rau tầu bay là thực phẩm chủ yếu.

niên Công trường 112. Sau đó, một bộ phận của Công trường 112 tiếp tục được Bộ Giao thông Vận tải điều đi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông suốt trong bất kỳ tình huống nào ở các ban 64, 66, 67 trên các trọng điểm kênh Dân, kênh Sơn, kênh Than (Thanh Hóa); bến phà Xuân Sơn (Quảng Bình); bến phà Hương Khê (Hà Tĩnh); Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đầu năm 1967, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục điều lực lượng Công trường 112 bảo đảm giao thông, làm đường tránh và san bay đã đi Kép, phố Ráng (Hà Bắc), Chi Lăng, Đổng Mô (Lạng Sơn), trực thuộc Cục Công trình II - Bộ Giao thông Vận tải. Máy bay Mỹ điên cuồng đánh phá nhằm cắt đứt tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa vào chiến trường. Ga Đổng Mô, Chi Lăng, Trường Công nhân kỹ thuật cầu đường là những trọng điểm bị đánh phá, có ngày 3 - 4 trận. Nhiều đội viên bị thương, bị sức ép nhưng vẫn giữ vững ý chí, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên mặt trận giao thông vận tải. Đến cuối năm 1969 - 1970, Công trường 112 giải thể, một số đội viên được bổ sung vào bộ đội, một số sáp nhập với đơn vị bạn, một số ít được cử đi học, còn lại đa số anh chị em do bệnh tật, thương tích, sức khỏe yếu trở về tiếp tục xây dựng quê hương...

Với những đóng góp xứng đáng, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận Công trường 112 là đơn vị thanh niên xung phong. Ngày 19/7/2002, Trung ương Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh đã ra quyết định tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong cho lực lượng thanh niên Công trường 112 - Bộ Giao thông Vận tải (khu vực tỉnh Thái Bình).

MINH PHỤC

tại Thái Bình nói riêng. Để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh xã hội, BHXH tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống cho người lao động khi về già. Là viên chức thường trực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, chị Phạm Thị Tuyết, Văn phòng BHXH tỉnh chia sẻ: Bản thân tôi luôn ý thức làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn ngay từ khâu người lao động đến làm thủ tục nhận BHXH một lần. Tim hiểu nhu cầu nhân người lao động có nhu cầu rút BHXH một lần để xác định nội dung tuyên

truyền, tư vấn phù hợp. Đồng thời, không quên tư vấn, hướng dẫn để người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHXH để khi có điều kiện đi làm trở lại tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị, hoặc có thể tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian tham gia, khi đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đa dạng, linh hoạt

trong phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Phân tích những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần để người lao động hiểu rõ hơn và thấy được quyền, lợi ích của mình khi còn trong hệ thống an sinh xã hội được Nhà nước bảo hộ. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

ĐỒ HỌNG ANH



Người lao động làm thủ tục rút BHXH một lần tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.